

## 5 อาชีพที่ทำได้แม้อยู่บ้าน

🕒 นำเสนอเมื่อ 14 มิ.ย. 2552

อาชีพใหม่ๆ ที่สามารถทำที่บ้านได้โดยไม่เสียเวลาดูแลบ้านและครอบครัว

- 1. Craft** งานฝีมือโดดเด่น คุณรู้หรือว่างานแฮนด์เมดที่ต้องใช้ฝีมือทำกำลังเป็นที่นิยมมากให้ปัจจุบัน คุณไม่จำเป็นต้องเปิดร้านแต่อาจจะต้องหาตลาดตามร้านค้าต่างๆ หรืออินเทอร์เน็ตกระจายสินค้าของคุณเพื่อสร้างรายได้ขึ้นมา และอาจจะเพิ่มเติมลูกเล่นลงไปด้วย อย่างเช่น แก้วหรือป้ายชื่อห้องเพนต์ลายดอกไม้ ตุ๊กตาหมีเชือกถักใส่ชุดรับปริญญาหรือแต่งงาน ผาพันคอลายเก๋ๆ เป็นต้น
- 2. Baking** อาหารอร่อย ถ้าคุณเคยทำอาหารไปให้คนอื่นๆ กินจนติดใจและเขาก็ถามหาอีก คุณเตรียมตัวเป็นเกาเหลาได้เลย เริ่มแรกอาจให้วิธีสั่งล่วงหน้า **Made to Order** เพื่อที่คุณจะได้จัดสรรวัตถุดิบให้เพียงพอไม่เหลือทิ้งจนทุนหายกำไรหด จริงอยู่ที่กำไรอาจจะไม่มากมายนัก แต่ถ้ามียอดขายสูงๆ เดือนยอดขายได้ก็จะสม่ำเสมอขึ้น ซึ่งคุณอาจจะขยายตลาดรับทำส่งตามร้านค้าแพ็คเกจี้อ่างเช่น เค้ก ลูกก๊วย ไส้กรอกโฮมเมด ไอศกรีม ฯลฯ ประหยัดค่าทำเลไปได้มากและไม่เสียเวลาเยาะสาวงหลายคนเปิดหน้าบ้านทำอาหารเช่าเล็กๆ น้อยๆ ขาย เช่น หมูπίง ขนมปังปังทาเนย โจ๊ก ซึ่งกำไรวันละประมาณ 200-300 บาท ดูเหมือนน้อยแต่นับเป็นเดือนคุณจะมีเงินเพิ่มมากถึง 9,000 บาททีเดียว
- 3. Childcare** พี่เลี้ยงจำเป็นพี่เลี้ยงเด็กกำลังเป็นที่นิยมมาก หากคุณเป็นคนใจเย็นแล้วช่วงนี้ก็ปิดเทอมต้องมีหลายบ้านที่ต้องการผู้ใหญ่อายุดูแลเจ้าตัวเล็กให้แน่ๆ การทำงานแบบนี้ไม่ต้องลงทุนแต่คุณจะต้องดูแลเจ้าหนูไม่ให้คลาดสายตา และมีความรู้เรื่องเด็กสักนิดก็สามารถทำได้ ลองหารายได้ในบ้านดีกว่าอยู่เปล่าๆ เสียเวลาไปวันๆ ค่าตอบแทนอยู่ที่ประมาณวันละ 200-300 บาท หรือคิดเป็นชั่วโมงก็ได้
- 4. Gardening** สวนสวยด้วยมือเราคุณสามารถเสกสวนสวยให้เพื่อนบ้านได้ด้วยมือของเราเอง ถ้าคุณเป็นคนชอบต้นไม้ใบหญ้าและรักการแต่งสวน สร้างงานแต่งสวนด้วยตัวคุณเองดูสิ อย่างเช่น สวนสมุนไพร สวนดอกไม้ ไม้พุ่มประดับ เป็นต้น รวมทั้งดูแลรดน้ำตัดแต่งกิ่งใส่ปุ๋ยซึ่งอย่างน้อยต้องทำเดือนละหนึ่งครั้ง เป็นงานบริการที่คนในเมืองต้องการ หากลูกค้าที่เป็นเพื่อนบ้าน จะได้ทำงานไม่ไกลจากบ้านคุณด้วย
- 5. Photographer** สตูดิโอง่ายๆ ในบ้านมีกล้องดีๆ สักตัวในบ้านอวยวางทิ้งไว้ให้ราชัน ลองถ่ายภาพบุคคลแล้วเซฟไฟล์ไปปริ้นตลกๆ กระจายเหมือนภาพติดบัตรทั่วไป เพราะหากคุณเดินเข้าไปในร้านถ่ายรูปจะต้องเสียเงินประมาณ 120 บาทต่อ 12 ภาพ แต่ถาถ่ายเองค่าปริ้นรูปไม่ถึง 30 บาทเท่านั้นรับรองว่ากำไรงามเพราะใกล้เปิดเทอมแล้ว และคนก็มีแนวโน้มที่จะสมัครงานมากขึ้น หรือรับถ่ายภาพอาหาร สินค้าต่างๆ ที่คุณสามารถทำเองได้ที่บ้าน

ข้อมูลจาก Lisa